

ชื่อเรื่อง สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า เนตรนภาภรณ์ บันจะวรรณ์

ที่ปรึกษา ดร.อนุชา กอนพ่วง

ประเภทสารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553

คำสำคัญ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาใน 5 ด้าน คือ ทรัพยากรทางบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางสังคม ทรัพยากรทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรทางธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 113 โรงเรียน จาก 160 โรงเรียน โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: \bar{X}) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรทางสังคม ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ และด้านทรัพยากรทางบุคคล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทรัพยากรทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และด้านทรัพยากรทางการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา พบว่ามีสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรทางบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการจัดการศึกษาประเภทขยายโอกาสจะมีสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาสูงกว่าการจัดการศึกษาประเภทประถมศึกษา ส่วนด้านทรัพยากรทางสังคม และด้านทรัพยากรทางธรรมชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านและพิจารณาเป็นรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก